

**ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực Công ty đã thực hiện trong thời gian qua, góp phần bảo đảm tiến độ thi công dự án đã đề ra. Đồng chí yêu cầu Công ty Nhiệt điện Thái Bình thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành hoạt động nhà máy, nhất là xử lý nguồn nước thải trước khi xả ra môi trường tự nhiên. Công ty phối hợp chặt chẽ với đơn vị tiếp nhận, xử lý triệt để tro bay, xỉ đáy và thạch cao trong quá trình vận hành thử nghiệm cũng như vận hành thương mại sau này, không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và môi trường tự nhiên xung quanh nhà máy. Trong quá trình vận hành cần chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ và xử lý các vấn đề phát sinh. Các đề xuất, kiến nghị của Công ty, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, giải quyết từng bước để cùng Công ty tháo gỡ khó khăn.

Đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại Xí nghiệp Chế biến hải sản Diêm Điền thuộc Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thời gian qua đã góp phần tạo ra sản phẩm có chất lượng mang thương hiệu Thái Bình, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương. Đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục đổi mới chiến lược kinh doanh, chú trọng quảng bá hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm của Công ty ra thị trường. Đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến; đồng thời, gắn sản xuất với công tác bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động.

**THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2018, thành phố phấn đấu gieo cấy vụ mùa đạt 2.350ha, năng suất 60 tạ/ha trở lên, sản lượng 14.100 tấn; diện tích cây màu vụ đông khoảng 900ha. Để bảo đảm chủ trương sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018 để ra, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất đến nông dân. Thực hiện tốt cơ cấu giống, lịch thời vụ, quy trình canh tác, bảo vệ thực vật. Khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích đất cây lúa sang trồng các cây màu cho hiệu quả kinh tế cao hơn; khuyến khích người dân và doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, an toàn, bền vững. Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp với ngành chức năng quản lý tốt về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... phục vụ sản xuất.

**Học sinh Việt tham gia chương trình khoa học quốc tế GLOBE**



(vietnamplus.vn) Có 3 trường tại Hà Nội tham gia chương trình khoa học và giáo dục môi trường toàn cầu GLOBE - thông tin trên được đại diện Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus bên lề hội nghị điều phối viên quốc gia chương trình GLOBE khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2018 diễn ra sáng ngày 7/5 tại Hà Nội.

GLOBE là chương trình khoa học và giáo dục môi trường quốc tế nhằm đưa học sinh từ 6 - 18 tuổi, giáo viên và nhà khoa học cùng nhau học tập. Đây là chương trình liên ngành với cơ cấu tổ chức và điều hành được tài trợ bởi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), Cơ quan Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA), Quỹ Khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF), được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và thực hiện bởi Văn phòng Chương trình GLOBE thông qua thảo thuận hợp tác giữa NASA và Hiệp hội Đại học nghiên cứu khí quyển.

Ra đời năm 1995, hiện tại mạng lưới GLOBE gồm 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, có ba trường tham gia chương trình từ năm 2017 - 2018 là THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Thực nghiệm, THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Theo đại diện của VNSC, tham gia chương trình, các trường sẽ được cung cấp miễn phí tài liệu hướng dẫn thực hành và một số dụng cụ thực hành nhỏ như liều khí tượng; nhiệt kế đo nhiệt độ không khí, nước; dụng cụ đo pH của nước, mưa... Thông qua chương trình, các học viên ở Việt Nam sẽ chia sẻ dữ liệu của mình lên mạng lưới của GLOBE và có thể tiếp cận dữ liệu ở chiều ngược lại để làm các báo cáo hoặc nghiên cứu.

Các trường có nhu cầu tham gia có thể đăng ký tại Văn phòng GLOBE Việt Nam tại VNSC.

**32 đội tranh tài vòng loại cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2018**

(nhandan.com.vn) Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 8 - 13/5 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc. Ý tưởng cuộc thi năm nay dựa trên một trò chơi dân gian quen thuộc của Việt Nam có tên gọi "Ném còn".

Đề thi với nhiều điểm mới về kỹ thuật, đòi hỏi các đội thiết kế robocon phải hội tụ được các yếu tố: kỹ thuật, độ chính xác, sự khéo léo và thiết kế những quả còn độc đáo, rực rỡ sắc màu mang dấu ấn riêng của từng đội.

Tại vòng 1, 32 đội đến từ 10 trường đại học trong cả nước sẽ tham gia thi đấu vòng bảng vào các buổi tối, từ ngày 8 - 11/5. Vòng 2 diễn ra từ ngày 12 - 13/5, các đội thi đấu loại trực tiếp theo nguyên tắc nhất bảng như lễ hội bóng đá chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào chung kết. Cuộc thi robocon năm nay sẽ có 8 giải: nhất, nhì, ba; giải công nghệ; giải ý tưởng; giải robot tự động xuất sắc; giải robot bằng tay xuất sắc và giải fairplay.

Được biết, cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam đã bước sang năm thứ 17, sau khi kết thúc cuộc thi sẽ chọn ra hai đội để tham dự cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức tại Ninh Bình vào ngày 26/8.

**Cần sớm điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội dài hạn**

(nhandan.com.vn) Theo thống kê, hiện nay tại Việt Nam, bình quân người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng góp trong 28 năm với tỷ lệ 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất; trong khi hưởng lương hưu bình quân 25 năm với tỷ lệ hưởng 70,1%. Cùng với đó, việc Việt Nam bước vào thời kỳ già hóa dân số, tác động trực tiếp đến thị trường lao động; tuổi thọ tăng dẫn đến thời gian hưởng lương hưu kéo dài, tạo áp lực lớn lên quỹ hưu trí và tử tuất...

**Bất hợp lý "đóng - hưởng"**

Theo thông lệ quốc tế, với mô hình hưu trí như Việt Nam hiện nay, để hưởng lương hưu trong 20 năm thì thời gian đóng góp bình quân ít nhất 40 năm mới đủ bảo đảm cân đối quỹ hưu trí. Nhưng trên thực tế, bình quân người tham gia BHXH đóng góp trong 28 năm với tỷ lệ 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất; nhưng hưởng lương hưu bình quân 25 năm với tỷ lệ lên tới 70,1%. Thống kê của BHXH Việt Nam cũng cho thấy, tương quan số người đóng và số người hưởng có xu hướng ngày càng giảm (năm 1996 có 217 người đóng thì có 1 người hưởng; năm 2006 có 12,6 người đóng có 1 người hưởng và đến năm 2017 chỉ còn 8,2 người đóng cho 1 người hưởng). Mặt khác, tỷ lệ hưởng lương hưu trên số năm đóng khá cao (cao nhất hưởng 75% - tương ứng tỷ lệ tích lũy 2,14% cho mỗi năm đóng góp với nam và 2,5% đối với nữ) và tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới, được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đánh giá thuộc loại "hào phóng" nhất thế giới.

Tại Việt Nam, tuổi nghỉ hưu được quy định từ năm 1960 và sau gần 60 năm vẫn không thay đổi. Với tuổi thọ hiện nay, phụ nữ ở độ tuổi sau 55 trung bình sẽ sống thêm 24,5 năm, nam giới sau tuổi 60 sẽ sống thêm 18 năm. Tuổi thọ tăng dẫn đến thời gian hưởng lương hưu kéo dài, sẽ tạo áp lực lên quỹ hưu trí, tử tuất. Đồng thời, việc thiết kế mức lương hưu chủ yếu dựa trên nguyên tắc đóng - hưởng;



Ảnh minh họa

trong khi nguyên tắc của chính sách hưu trí cần thêm sự chia sẻ và thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa những người về hưu.

Trong khi đó, theo Luật BHXH, điều kiện hưởng BHXH một lần lại khá dễ dàng (sau một năm không làm việc, không tham gia BHXH có thể hưởng BHXH một lần với mức hưởng bằng 1,5 tháng lương cho mỗi năm tham gia BHXH trước năm 2014 và hai tháng lương cho mỗi năm tham gia sau đó). Do vậy, nhiều người khó tích lũy, tử tuất. Đồng thời, việc thiết kế mức lương hưu chủ yếu dựa trên nguyên tắc đóng - hưởng;

**Tăng quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia**

Để cập vấn đề được dư luận rất quan tâm hiện nay là để xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong đề án cải cách BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng, Phó Vụ trưởng BHXH (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Trần Hải Nam cho biết: Đây không phải là vấn đề mới, mà đã được đặt ra trong quá trình xem xét sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2002, sửa đổi Luật BHXH năm 2006. Hiện, đề án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, với nhiều phương án khác nhau, cần nhắc nhiều yếu tố để

đưa ra giải pháp tối ưu nhất, hài hòa quyền lợi của người tham gia và chính sách của Nhà nước. Thời gian qua, số người lao động (NLD) làm thủ tục hưởng BHXH một lần rất cao, mất cân đối so với tốc độ tham gia mới vào hệ thống BHXH. Dự kiến, trong giai đoạn 2018 - 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có đánh giá tổng thể về chính sách BHXH một lần (về quyền lợi và trách nhiệm của NLD); từ đó có đề xuất cho giai đoạn tiếp theo, nhằm bảo đảm cho NLD thuận lợi trong tiếp cận chính sách mà vẫn có tích lũy, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

**Đấu tranh ngăn chặn hoạt động trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ"**

Liên quan đến "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" đang hoạt động nhằm lôi kéo người dân tham gia trên địa bàn tỉnh, Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Tình hình, hoạt động của nhóm người theo "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Trong thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức gọi hỏi, răn đe các đối tượng cầm đầu, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn tỉnh, tổ chức xuất nhiều đối tượng ra khỏi địa bàn.

Theo tài liệu điều tra từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện một số người ở Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Nam... móc nối với một số người trong tỉnh truyền, phát triển "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" nhằm dụ dỗ, lôi kéo người dân nhẹ dạ cả tin tham gia. Trong đó nổi lên là các đối tượng: Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1987, xã Kim Trung (Hưng Hà); Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1958, xã Lô Giang (Đông Hưng); Hoàng Phó Tùng, sinh năm 1994, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ); Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1974, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương); Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1993, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình)... Các đối tượng trên đã móc nối với một số đối tượng ở tỉnh ngoài như vợ chồng Nguyễn Thiên Vương, sinh năm 1989 và Trịnh Thị Tuyết ở Gia Viễn (Ninh Bình); Phạm Đình Hùng, sinh năm 1980 ở Thanh Sơn (Phú Thọ); Lưu Minh Hậu, sinh năm 1971 ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và Nguyễn Thị Đạo, sinh năm 1966 ở Thanh Liêm (Hà Nam). Các đối tượng trên đã đi tuyên truyền, lôi kéo người tham gia

"Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" tại các địa phương trong tỉnh. Số đối tượng này tổ chức thành các nhóm, mỗi nhóm từ 2 - 3 người, lợi dụng các hoạt động như bán bảo hiểm xe máy, giấy về sinh để tham gia. Sau khi lôi kéo được người tham gia, chúng thủ 12 nhà dân (Đông Hưng 5, Hưng Hà 3, thành phố Thái Bình 2, Kiến Xương 1, Thái Thụy 1 nhà) để làm nơi tụ tập, sinh hoạt (lập sion).

Hiện trên địa bàn tỉnh có một điểm nhóm và khoảng 80 người theo hệ phái này (thành phố Thái Bình 25 người, Đông Hưng 24 người, Quỳnh Phụ 12 người, Hưng Hà 7 người, Vũ Thư 7 người, Kiến Xương 5 người, Thái Thụy 3 người, Tiền Hải 1 người). Ngoài ra, một số người ngoài tỉnh đang

học tập, lao động tại Thái Bình cũng theo hệ phái này. Những người này thường xuyên tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó nổi lên nhóm "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" do Dương Thị Tuyền, sinh năm 1969, ở thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình đứng đầu. Nhóm này có khoảng 35 người ở cả trong và ngoài tỉnh tham gia. Thời gian đầu, nhóm này thường tụ tập sinh hoạt vào ngày thứ ba, thứ bảy hàng tuần tại nhà riêng của Tuyền. Khi bị chính quyền đấu tranh, xử lý, Tuyền thay đổi phương thức hoạt động, chia thành các nhóm nhỏ từ 3 - 7 người, luân phiên sinh hoạt vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Đáng

chú ý, gần đây, Tuyền và các "môn đồ" trong nhóm tập trung tuyên truyền, lôi kéo một số sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Thái Bình và lôi kéo được trên 10 sinh viên các trường: Đại học Y Dược Thái Bình, Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia.

Trước những hoạt động phức tạp của các đối tượng theo "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình; qua đó, phát hiện trên 20 vụ tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền trái phép về "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ", đã lập biên bản xử lý và trục xuất trên 100 đối tượng; tổ chức gọi hỏi, răn đe các đối tượng cầm đầu, phối hợp với chính quyền

Thông tin thêm về việc bảo đảm quyền lợi của NLD tham gia BHXH, Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) Mai Đức Thăng cho biết, cơ quan BHXH vẫn đang thực hiện quy định thông báo nợ sáu tháng một lần đến doanh nghiệp, yêu cầu công khai cho NLD về tình hình đóng BHXH, BHYT. Hàng năm, in tờ rơi về quá trình tham gia BHXH của từng NLD, chuyển qua cơ quan bưu điện đến tận tay NLD, để họ có thể kiểm soát được quá trình tham gia BHXH của mình.

Các khuyến nghị của ILO cũng cho thấy, không có mô hình BHXH nào, đặc biệt là hệ thống hưu trí nào là hoàn thiện cho mọi quốc gia. Chính vì vậy, chính sách BHXH cần được thiết kế theo hướng nhiều tầng, hỗ trợ và bổ sung cho nhau để bảo đảm an sinh cho mọi người dân. Đồng thời, cần nghiên cứu sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tạo điều kiện cho NLD lớn tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng BHXH. Từng bước mở rộng diện bao phủ hưởng tới BHXH toàn dân, thực hiện BHXH bắt buộc đối với toàn bộ NLD có thu nhập... Cùng với đó, Việt Nam cần khắc phục bất hợp lý về chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần. Khuyến khích NLD tham gia BHXH dài hơn, từng bước tăng tuổi nghỉ hưu, tăng tỷ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với NLD muốn nhận chế độ hưu trí sớm...

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2018, ước tính cả nước đã có 13,75 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 240.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 11,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 80,8 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 86,1% dân số. Toàn ngành BHXH đã giải quyết các chế độ BHXH cho hơn 3,3 triệu lượt người, trong đó có 211.800 lượt người hưởng trợ cấp BHXH một lần; 3.096.410 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Tính đến hết tháng 3/2018, cả nước đã bàn giao được 11.325.624 số BHXH cho người lao động, đạt 78,81%...

cơ sở vận động 11/12 chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà đối với các đối tượng có biểu hiện tụ tập truyền đạo trái phép. Đồng thời, phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình viết bài, đưa tin về hoạt động trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ".

Thượng tá Nguyễn Văn Khâm, Phó Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết: Qua công tác đấu tranh cho thấy, tài liệu các đối tượng dùng để tuyên truyền, phát triển đạo và dùng trong các buổi sinh hoạt gồm: Tin lý Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ (tài liệu này không có cơ quan phát hành, không có nhà xuất bản); Kinh Tân ước, kinh Cựu ước. Qua làm việc với một số người bị lôi kéo được biết, ngoài việc tuyên truyền, giảng giải về tài liệu và hướng dẫn lễ nghi tôn giáo, các đối tượng còn lồng gán các nội dung về "ngày tận thế", chiến tranh hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ xảy ra sẽ hủy diệt thế giới, cần phải tham gia Hội thánh và phải tuyên truyền cho nhiều người khác tin theo thì sẽ được Chúa ban ơn cứu chuộc và được lên thiên đàng...

Trung tá Bùi Văn Vinh, Phó Trưởng phòng PA88, Công an tỉnh cho biết: Trước hoạt động phức tạp của các đối tượng theo "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ", Phòng tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, thường xuyên ra soát, phát hiện, tham mưu các cấp chính quyền đấu tranh, ngăn chặn. Đồng thời, lực lượng công an sẽ gọi hỏi, răn đe các đối tượng cầm đầu, tích cực củng cố tài liệu, chứng cứ về hoạt động vi phạm của một số đối tượng cầm đầu, qua đó xử lý các đối tượng này theo Điều 24, Điều 38, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật Xử lý vi phạm hành chính. Lực lượng công an các huyện, thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động số người tham gia từ bỏ, kiên quyết không để hệ phái này tiếp tục phát triển, hoạt động trái phép.



Sinh hoạt của các đối tượng theo "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ".

Ảnh do cơ quan công an cung cấp